



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอบำบัดเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากหรือแก่บุคคลใด ๆ ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือบุคคลในครอบครัว เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับบริการ ผู้เสนองานซื้อ/งานจ้าง คู่สัญญางานซื้อ/งานจ้าง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๓. หากพบเห็นพฤติกรรมบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถร้องเรียนและแจ้งข้อมูลโดยตรงตามช่องทาง ดังนี้

๓.๑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรสาร ๐-๒๙๕๑-๑๔๕๙

E-mail : sukhum.k@dmsc.mail.go.th

๓.๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๘/๗ ซอยโรงพยาบาลบาราคนราดур ต.ตลาดขวัญ

อ. เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๑-๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๘๘๖ - ๗

E-mail : ethics@dmsc.mail.go.th

หรือที่ engweb.dmsc.moph.go.th/ethics/?page_id=674

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนโดยจะดำเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ชื่อผู้ร้องเรียนและพยานจะถูกปกปิดเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์